

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

เรื่อง เกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในการจัดทำ “เกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565” ผ่านกิจกรรมหลัก ดังนี้

<p>- การประชุมคณะกรรมการชำนาญการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p>- การประชุมชี้แจงเกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565 จัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ Conference</p>	
<p>ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม</p>	<p>การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นแนวคิดที่ออกแบบมาเพื่อการสร้างการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม โดยเน้นให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นฟันเฟืองหลัก ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ขับเคลื่อนการทำงาน ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีความเป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบทที่ต่างกัน การพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในแต่ละพื้นที่จึงต้องแตกต่างกัน “เกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565” จึงต้องออกแบบการทำงานและการวัดผลความสำเร็จ ให้ตอบโจทย์ความแตกต่างของพื้นที่ ตอบโจทย์นโยบายภาครัฐ และทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก</p>
<p>สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม</p>	<p>กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเป้าหมายการพัฒนา 39 จังหวัด 54 พื้นที่ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสถานประกอบการภาคเอกชน กว่า 50 คน ต่างร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อ “เกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565” จากทั้ง 2 กิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาและบริบทของพื้นที่ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p>

<p style="text-align: center;">ผลจากการมีส่วนร่วม</p>	<p>ภายหลังจากการประชุมฯ และร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เห็นควรให้ใช้ เกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565 แต่ให้เพิ่มเติมค่าเป้าหมาย ในแต่ละข้อกำหนด เพื่อให้ 39 จังหวัด 54 พื้นที่ ได้จัดทำแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” อย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม รวมทั้ง เห็นควรให้ใช้แนวปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อกำหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคู่กับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พ.ศ. 2666 - 2570) เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการ การดำเนินงานระดับพื้นที่ 54 พื้นที่ 39 จังหวัด ต่อไป โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้นำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาเรียบเรียงและสรุปผลออกมาเป็น “เกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565” ฉบับปัจจุบัน ที่มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับพื้นที่มากที่สุด ทั้งในด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการ รวมทั้งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่จากทุกระดับ ทุกภาคส่วน เพื่อเป้าหมายความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่ และมุ่งสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม”</p>
<p style="text-align: center;">การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปพัฒนาปรับปรุง การดำเนินงาน</p>	<p>“เกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565” เป็นแนวทางการอบ การทำงาน ที่ต้องเกิดความร่วมมือกันในการบริหารจัดการพื้นที่ของตนเอง เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกแบบ พื้นที่ด้วยนโยบาย วิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาตาม บริบท ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ ตามแนวทาง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริหารงานโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และระดับพื้นที่ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ประธานฯ เพื่อร่วมจัดทำแผนงาน พิจารณาประเด็น และส่วนงานที่สำคัญ ตามแผนงานหรือประเด็น ต่างๆ ที่เห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไขหรือพัฒนา โดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรม มารองรับ เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

2. ประเมินรับรองเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของพื้นที่ตนเองผ่านการตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) โดยจะพิจารณาความสอดคล้องของการดำเนินงานตามข้อกำหนด รวมทั้งความต่อเนื่องของการทำงาน ตามที่คณะกรรมการได้ตั้งเป้าไว้ในแผนปฏิบัติการฯ

3. เข้ารับการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินจากส่วนกลาง (External Auditor) เพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับต่างๆ

ซึ่งกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดเพื่อเป้าหมายการเป็น "เมืองนำอยู่ คู่อุตสาหกรรม" ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เหนี่ยวนำให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตไปด้วยกัน ภายใต้สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กายภาพ และการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลในทุกมิติต่อไป

ภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566











Recording... You are viewing พิภพพรณ์ จงจากเทพโพธิ์ชัย's screen View Options

สรุปผลการตอบทบทวนการประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตั้งแต่ปี 2561-2564

เกณฑ์ และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

- ตัวชี้วัดบางข้อไม่สอดคล้องกับพื้นที่ เนื่องจากบริบทของแต่ละแห่ง เช่น จำนวนโรงงาน ลักษณะการตั้งของโรงงาน ขนาดและประเภทอุตสาหกรรม ขนพลัความต้องการพัฒนาของพื้นที่
- ตัวชี้วัดบางตัวไม่สามารถเก็บข้อมูลเชิงปริมาณได้ (ค่าบ่ง)
- ความซ้ำซ้อนในทางกับข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน และขาดการบูรณาการร่วมกัน

การสะท้อนความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

- การวัดผลเน้นมองย่นด้านตัวชี้วัดและระดับการพัฒนา ไม่สามารถวัดผลเชิงผลลัพธ์ หรือสะท้อนการแก้ปัญหาเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่ได้ชัดเจน

ระบบการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

- ระบบการตรวจประเมินยังไม่สอดคล้องกับระบบมาตรฐานสากลเท่าที่ควร

จึงมีการปรับปรุงเกณฑ์ฯ ขึ้น

atika_uaeconsul... atika_uaeconsultant

นางสาวกรรณิศา อธิราชกุล... atika_uaeconsultant

ดร.น. ศดร. นภาพรพรณ... DEQP_Rujira Chaisirith...

กองยุทธศาสตร์... ริกายูจน์ กวอ.

peerapong_DEQP ศวภ.น. กวอ. จุฑ...

peerapong_DEQP ศวภ.น. กวอ. จุฑ...

Unmute Start Video Security Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions Apps Leave

atika_uaeconsul... กองยุทธศาสตร์แล... DEQP_Rujira Ch...

นางสาววิภากร... atika_uaeconsultant... DEQP_Rujira Chaisirit...

Recording

(ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565

ECO INDUSTRIAL ZONE

START

พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ข้อกำหนดพื้นฐาน
พื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศต้องดำเนินการ
สอดคล้อง
ตามข้อกำหนด
จำนวน 12 ข้อ

ข้อกำหนดทั่วไป 23 ข้อ และข้อกำหนดเฉพาะ 6 ข้อ

ระดับที่ 1
• 4 ข้อ

ระดับที่ 2
• ข้อกำหนดทั่วไป 3 ข้อ
• ข้อกำหนดเฉพาะ 3 ข้อ

ระดับที่ 3
• 5 ข้อ

ระดับที่ 4
• 3 ข้อ

ระดับที่ 5
• 6 ข้อ

การตรวจประเมินตามข้อกำหนดแต่ละข้อ ตรวจประเมิน "สอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง"




กระทรวงอุตสาหกรรม
Ministry of Industry


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS


ECO INDUSTRIAL TOWN

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การตรวจประเมินและรับรอง
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
พ.ศ. 2565

สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม